



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสาวจิราภรณ์ คำศรี	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๒๑๖)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๒๑๖)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์
๒	นางสาวเยาวลักษณ์ ไชยปรุง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๒๓๗)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๒๓๗)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์
๓	นางสาวพิมพ์ทิพย์ ทิพย์ปัญญา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๓๑๑)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๓๑๑)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายสุรินทร์ กุ์เจริญประสิทธิ์)
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวเยาวลักษณ์ ไชยปรุง

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต.๒๓๗)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล	
๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
๑.๒ ประวัติการรับราชการ	- อายุราชการ ๗ ปี ๕ เดือน
๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว	(ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๕๗) - ดำรงตำแหน่งระดับ ๕ เทียบเท่าเป็นเวลา ๓ ปี ๕ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๕๗)
๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก	- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการหรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๗ ปี ๕ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๕๗)
๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)	- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๙๑๑๑๕๑๗๓
๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล	- ได้คะแนนประเมินร้อยละ ๙๒
- ต้องได้รับคะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชา	
ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	
๓. อื่นๆ	
(ระบุ).....	
.....	
.....	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวเยาวลักษณ์ ไชยปรุง

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๒๓๗)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๔ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕)

ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตัวเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคนรายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ผู้ป่วยชายไทย อายุ ๗๑ ปี เข้ารับการรักษาที่หอบำบัดผู้ป่วยหนักอายุรกรรมเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ด้วยเหนื่อยหอบ พ่นยาแล้วไม่ดีขึ้น ๖ ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล ปฏิเสธการดื่มสุรา สูบบุหรี่มากกว่า ๑๐ ปี สูบวันละ ๕-๑๐ มวนต่อวัน เลิกมามากกว่า ๓๐ ปี ประวัติการเจ็บป่วยปัจจุบัน ๒ วันก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยมีอาการหายใจหอบเหนื่อย ไอเหมือนเป็นหวัด ไม่มีไข้ พ่นยาแล้วพักอาการเหนื่อยดีขึ้น ๖ ชั่วโมงก่อนมา หายใจหอบเหนื่อยมากขึ้นพ่นยาแล้วไม่ดีขึ้น ญาติจึงพามาโรงพยาบาลห้องฉุกเฉินผู้ป่วยมีอาการเหนื่อยหอบเหนื่อย พ่นยา Beradual ๑ nebulb อาการไม่ดีขึ้นอัตราการหายใจ ๔๐ ครั้งต่อนาที อัตราการเต้นของหัวใจ ๑๔๐-๑๕๐ ครั้งต่อนาที ค่าความดันโลหิตเท่ากับ ๒๒๓/๑๑๓ มิลลิเมตรปรอท วัดค่าความอิ่มตัวออกซิเจนของฮีโมโกลบินในเลือดแดงวัดจากปลายนิ้ว อยู่ระหว่าง ๗๐-๘๐ เปอร์เซ็นต์ แพทย์ใส่ท่อช่วยหายใจเบอร์ ๘ ตำแหน่ง ๒๐ ได้ยา Valium ๑๐ มิลลิกรัม ทางหลอดเลือดดำ ก่อนการใส่ท่อช่วยหายใจ ส่งตรวจภาพรังสีทรวงอก มี Infiltration both upper lung แพทย์วินิจฉัยเป็นโรคปอดอุดกั้นกำเริบเฉียบพลัน เมื่อถึงหอบำบัดผู้ป่วยหนักอายุรกรรม ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี อาการเหนื่อยลดลงไม่มีหอบ แพทย์ให้ดื่มน้ำทางปากทุกชนิด ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด ๕%DN/๒ ๑,๐๐๐ มิลลิตร ในอัตรา ๘๐ มิลลิตรต่อชั่วโมง ใส่ท่อช่วยหายใจต่อเครื่องช่วยหายใจไว้ ได้รับยาพ่นละอองฝอยชนิด Beradual MDI กด ๔ ครั้ง และยา Ventolin MDI กด ๔ ครั้ง พ่นทุก ๒๐ นาทีจำนวน ๓ ครั้งจากนั้น ต่อด้วยยาพ่นละอองฝอยชนิด Beradual MDI กด ๔ ครั้งทุก ๖ ชั่วโมง และ Seretide MDI ๒๕/๒๕๐ พ่น ๔ ครั้งทุก ๑๒ ชั่วโมง ให้ยาDexametasone ๔ มิลลิกรัม ทางหลอดเลือดดำทุก ๖ ชั่วโมง ดูแลให้การพยาบาลผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจที่ใช้เครื่องช่วยหายใจและการพยาบาลเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ป่วยสำหรับหยาเครื่องช่วยหายใจตามแผนการรักษาผู้ป่วยสามารถถอดท่อช่วยหายใจได้ พยาบาลประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ผู้ป่วยรับรู้และตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว การออกกำลังกาย รวมทั้งการพ่นยาขยายหลอดลมเองที่บ้านได้ถูกต้อง แต่จากการทบทวนเวชระเบียนพบว่าผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยโรคปอดอุดกั้นกำเริบเฉียบพลันบ่อยครั้ง จึงวางแผนการสอนเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวที่บ้าน และปรับให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแนะนำสถานพยาบาลใกล้บ้านที่ผู้ป่วยสามารถไปรับบริการในขั้นต้นได้ก่อนที่จะมีอาการ การกำเริบของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เพื่อลดอัตราการนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยรายนี้ต่อไป ผู้ป่วยนอนพักรักษาในโรงพยาบาล ๔ วัน

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวเยาวลักษณ์ ไชยปรุง

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๒๓๗)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๔ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕)

ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตัวเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคนรายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ผู้ป่วยชายไทย อายุ ๗๑ ปี เข้ารับการรักษาที่หอบำบัดผู้ป่วยหนักอายุรกรรมเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ด้วยเหนื่อยหอบ พ่นยาแล้วไม่ดีขึ้น ๖ ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล ปฏิเสธการดื่มสุรา สูบบุหรี่มากกว่า ๑๐ ปี สูบวันละ ๕-๑๐ มวนต่อวัน เลิกมามากกว่า ๓๐ ปี ประวัติการเจ็บป่วยปัจจุบัน ๒ วันก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยมีอาการหายใจเหนื่อย ไอเหมือนเป็นหวัด ไม่มีไข้ พ่นยาแล้วพักอาการเหนื่อยดีขึ้น ๖ ชั่วโมงก่อนมาหายใจเหนื่อยมากขึ้นพ่นยาแล้วไม่ดีขึ้น ญาติจึงพามาโรงพยาบาลห้องฉุกเฉินผู้ป่วยมีอาการเหนื่อยหอบเหนื่อย พ่นยา Beradual ๑ nebull อาการไม่ดีขึ้นอัตราการหายใจ ๔๐ ครั้งต่อนาที อัตราการเต้นของหัวใจ ๑๔๐-๑๕๐ ครั้งต่อนาที ค่าความดันโลหิตเท่ากับ ๒๒๓/๑๑๓ มิลลิเมตรปรอท วัดค่าความอิ่มตัวออกซิเจนของฮีโมโกลบินในเลือดแดงวัดจากปลายนิ้ว อยู่ระหว่าง ๗๐-๘๐ เปอร์เซ็นต์ แพทย์ใส่ท่อช่วยหายใจเบอร์ ๘ ตำแหน่ง ๒๐ ได้ยา Valium ๑๐ มิลลิกรัม ทางหลอดเลือดดำ ก่อนการใส่ท่อช่วยหายใจ ส่งตรวจภาพรังสีทรวงอก มี Infiltration both upper lung แพทย์วินิจฉัยเป็นโรคปอดอุดกั้นกำเริบเฉียบพลัน เมื่อถึงหอบำบัดผู้ป่วยหนักอายุรกรรม ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี อาการเหนื่อยลดลงไม่มีหอบ แพทย์ให้ดื่มน้ำงดอาหารทางปากทุกชนิด ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด ๕%DN/๒ ๑,๐๐๐ มิลลิตร ในอัตรา ๘๐ มิลลิตรต่อชั่วโมง ใส่ท่อช่วยหายใจต่อเครื่องช่วยหายใจไว้ ได้รับยาพ่นละอองฝอยชนิด Beradual MDI กด ๔ ครั้ง และยา Ventolin MDI กด ๔ ครั้ง พ่นทุก ๒๐ นาทีจำนวน ๓ ครั้งจากนั้น ต่อด้วยยาพ่นละอองฝอยชนิด Beradual MDI กด ๔ ครั้งทุก ๖ ชั่วโมง และ Seretide MDI ๒๕/๒๕๐ พ่น ๔ ครั้งทุก ๑๒ ชั่วโมง ให้ยาDexametasone ๔ มิลลิกรัม ทางหลอดเลือดดำทุก ๖ ชั่วโมง ดูแลให้การพยาบาลผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ และการพยาบาลเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ป่วยสำหรับหย่าเครื่องช่วยหายใจตามแผนการรักษาผู้ป่วยสามารถถอดท่อช่วยหายใจได้ พยาบาลประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ผู้ป่วยรับรู้และตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว การออกกำลังกาย รวมทั้งการพ่นยาขยายหลอดลมเองที่บ้านได้ถูกต้อง แต่จากการทบทวนเวชระเบียนพบว่าผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยโรคปอดอุดกั้นกำเริบเฉียบพลันบ่อยครั้ง จึงวางแผนการสอนเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวที่บ้าน และปรับให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแนะนำสถานพยาบาลใกล้บ้านที่ผู้ป่วยสามารถไปรับบริการในขั้นต้นได้ก่อนที่จะมีอาการ การกำเริบของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เพื่อลดอัตราการนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยรายนี้ต่อไป ผู้ป่วยนอนพักรักษาในโรงพยาบาล ๔ วัน

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ทราบถึงสาเหตุและพยาธิสภาพ ของการเกิดภาวะโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
๒. ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานและปลอดภัยต่อชีวิต
๓. ผู้ป่วยมีความรู้เรื่องโรคและการปฏิบัติตนและตระหนักเกี่ยวกับโรคและการปฏิบัติตน

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อเสนอ แนวทางการป้องกันการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ
วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อพัฒนาคุณภาพแนวทางการป้องกันการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ

๒. ลดการเกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจจากการใช้เครื่องช่วยหายใจของหอบำบัด

ผู้ป่วยหนักอายุรกรรม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. สามารถป้องกันและลดอัตราการเกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจจากการใช้เครื่องช่วยหายใจของหอบำบัดผู้ป่วยหนักอายุรกรรม

๒. เป็นแนวทางการปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจในหอบำบัดผู้ป่วยหนักอายุรกรรม

๓. ลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดจากการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ

๔. ลดระยะเวลาในการพักรักษาในโรงพยาบาล

๕. ลดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล